

Tân Uyên, ngày 06 tháng 8 năm 2023

Số 98-TB/UBKTHU

THÔNG BÁO

Kết luận Kỳ họp thứ 33 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Ngày 28/7/2023, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy tổ chức Kỳ họp thứ 33. Đồng chí Phạm Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy chủ trì; dự Kỳ họp có các thành viên UBKT Huyện ủy.

Tại Kỳ họp này, UBKT Huyện ủy đã xem xét, kết luận cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ và đồng chí Mai Hồng Hạnh Bí thư chi bộ, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện.

Sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ và đồng chí Mai Hồng Hạnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong chấp hành Quyết định số 09/QĐ-TTr, ngày 17/01/2023 của Thanh tra tỉnh Lai Châu về thanh tra đột xuất công tác trông rừng và việc quản lý, sử dụng nguồn quỹ chi trả dịch vụ môi trường rừng cho hoạt động cơ quan, UBKT Huyện ủy nhận thấy:

- *Đối với Chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ:* Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, thực hiện quy chế làm việc chưa toàn diện; thiếu kiểm tra, giám sát để Chi ủy không thực hiện chế độ họp cấp ủy theo quy định; để người đứng đầu cấp ủy, cơ quan vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng.

Với trách nhiệm của Chi ủy là cơ quan tham mưu chuẩn bị các nội dung sinh hoạt chi bộ, triệu tập các hội nghị Chi bộ, Chi ủy Ban Quản lý rừng phòng hộ cùng chịu trách nhiệm với những khuyết điểm của Chi bộ. Chi ủy Ban Quản lý rừng phòng hộ vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến không phát hiện cán bộ, đảng viên là người đứng đầu Chi bộ, Cơ quan suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng.

Những khuyết điểm, vi phạm trên trách nhiệm trước hết thuộc về tập thể Chi ủy, Chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ nhiệm kỳ 2020-2025, trực tiếp là cá nhân đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ là người đứng đầu Chi bộ, Cơ quan, sau đó là trách nhiệm của các đồng chí trong Chi ủy chi bộ. Vi phạm của Chi ủy Ban Quản lý rừng phòng hộ đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật Đảng; Chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ, cá nhân các trong chi ủy có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

- Đối với đồng chí Mai Hồng Hạnh, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ: Với cương vị là người đứng đầu Chi bộ, Cơ quan đồng chí Mai Hồng Hạnh đã có khuyết điểm vi phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và chấp hành quy chế làm việc của Chi bộ. Đồng chí thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ; là người trực tiếp thực hiện hành vi "đưa hối lộ" bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Tỉnh Lai Châu khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam từ ngày 06/4/2023. Đồng chí đã suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp.

Vi phạm của đồng chí Mai Hồng Hạnh đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật Đảng.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (B/c),
- Thành viên UBKT HU,
- Trung tâm VH TT&TT huyện (đăng tải công thông tin điện tử),
- Lưu UBKTHU.

T/M ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM



Phạm Hùng Cường